

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN,
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH
Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường.

Trường THCS Phú Mỹ đề ra kế hoạch nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

Quán triệt trong đội ngũ giáo viên, học sinh việc phòng chống tai nạn thương tích là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nhà trường.

Có biện pháp, hình thức tích cực trong việc phòng chống tai nạn thương tích góp phần đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò.

Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước các nguyên nhân và tai nạn có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, trèo cây, sông, suối, điện giật, bạo lực đánh nhau...

II. Kế hoạch

1. Thành lập Ban công tác y tế trường học

+ Ông: Nguyễn Văn Muôn, phụ trách công tác y tế

+ Ông: Trương Tấn Thuận, tổng phụ trách

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích của nhà trường. Đưa kế hoạch này vào triển khai thực hiện xuyên suốt trong các năm học, đặc biệt trong quá trình trường đang xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

3. Có các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích như tuyên truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích, huy động tất cả CBGV và học sinh trong nhà trường tham gia thực hiện các hoạt động cụ thể.

III. Tổ chức thực hiện

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích bằng những hình thức như: Trong sinh hoạt dưới cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh.

- Giáo viên lên lớp có thể cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.

- Khắc phục nguy cơ thương tích trong trường học Các loại thương tích thường gặp như:

Xung quanh trường có hệ thống tường rào, trước trường có cổng chắn chắc chắn và có người quản lý không cho học sinh chơi, đùa ở ngoài đường. Quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ học, tuyệt đối không ra khỏi trường.

+ *Ngã do đùa nghịch*: GVCN phải có biện pháp đối với học sinh mình, không cho học sinh chơi những trò chơi nguy hiểm tránh ngã từ trên cao xuống...

Đường đi trong sân trường được bê tông hoá hoặc sân đất bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô.

Cây cao trong sân trường được chặt tỉa trước mùa mưa bão và quy định không cho học sinh leo trèo trên cây.

Bàn ghế trong trường được trang bị vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định.

+ *Đuối nước*: Giáo dục học sinh không nên chơi ở những khu vực quanh ao, hồ, sông... Giếng nước, dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn.

+ *Bỏng, điện giật, cháy nổ*: Các hệ thống nước trong trường học đảm bảo an toàn, thận trọng, không cho học sinh sử dụng những phương tiện về điện khi không có giáo viên tránh trường hợp bị điện giật, có thể gây ra cháy nổ, không sử dụng, cho học sinh đun nấu khi không có sự quản lý của giáo viên, không dùng nước sôi gây ra bỏng đối với học sinh .

Có nội quy phòng chống điện giật, cháy nổ, tắt hết các nguồn điện trước khi ra khỏi phòng để tiết kiệm điện và đề phòng chập cháy.

Hệ thống điện trong lớp học, các phòng chức năng...đảm bảo quy định an toàn về điện.

Trường học có trang thiết bị bình phòng chống cháy đặt nơi an toàn, thuận tiện cho việc sử dụng.

Trong khuôn viên nhà trường không trồng các cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối.

+ *Vật sắt nhọn đâm, cắt*: Cấm tuyệt đối không cho học sinh chơi những vật như dùi, vật nhọn, que sắt...

+ *Đánh nhau, bạo lực*: Không chơi những trò đánh nhau, gây gổ nguy hiểm và mất đoàn kết...

Học sinh không được mang các vật sắt, nhọn dao, súng cao su, chất nổ độc hại và các hung khí đến trường.

- Huy động sự tham gia của toàn thể CBGV trong nhà trường, phụ huynh, học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại trường học.

- Tham gia tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên, học sinh về các nội dung phòng chống tai nạn, thương tích.

- Có tủ thuốc và dụng cụ sơ, cấp cứu theo quy định.

- Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học: Có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn (nếu có) và phương án dự phòng xử lý tai nạn, thương tích.

Cuối mỗi năm học có đánh giá quá trình triển khai và kết quả các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cuối năm học hoàn thành hồ sơ nộp về phòng GD&ĐT.

Trên cơ sở kế hoạch các tổ, bộ phận xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất trong việc phòng chống tai nạn thương tích năm học 2023 – 2024./.

HIỆU TRƯỞNG

Người lập